



# สารจดหมาย

ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน 2563



พศ.ดร.ปาริฉัตร ตู่ดำ  
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยทักษิณ

## “ยินดีต้อนรับอินทนิลช่อใหม่”

### ประจำปีการศึกษา 2563

สารจดหมายฉบับนี้ เป็นฉบับต้อนรับการเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ก่อนอื่นใดทั้งหมด ในนามของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ขอกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่สู่รั้วฟ้าเกาะด้วยความยินดีกับการก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเป็นก้าวแรกขอโลกแห่งการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในสังคมแห่งโลกความเป็นจริง ขอให้บัณฑิตใหม่ระลึกอยู่เสมอว่าการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำรงชีวิตของคนให้ก้าวพร้อมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ปัญญา การปฏิบัติตน และจิตใจ ความมุ่งมั่นหมายสำคัญของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คือการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สนใจศึกษา สามารถประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสังคมชุมชนคนได้ มีความทันสมัยตามสังคมโลก มีคุณธรรมจริยธรรมและมีทัศนคติเชิงบวกในการดำรงชีวิต ดังนั้น ระยะเวลา 4 ปี ที่เข้าศึกษาในรั้วปราชญ์แห่งนี้ ขอให้บัณฑิตเก็บเกี่ยวประสบการณ์ การเรียนรู้และความทรงจำที่มีคุณค่าและตั้งใจแน่วแน่ที่จะศึกษาด้วยความมานะพยายาม

ทั้งการเรียนรู้นั้นเรียนและกิจกรรมนอกชั้นเรียนที่จะทำให้นิสิตใหม่ทุกคนก้าวเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต ขออวยพรให้นิสิตทุกท่านประสบความสำเร็จในการศึกษา มีมิตรสหายอันเป็นที่รัก และมีความสุขทุกขณะในช่วงชีวิตที่ได้เล่าเรียนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งนี้

การเปิดภาคเรียนใหม่ปีนี้ แตกต่างจากปีก่อนๆ ด้วยภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 (COVID-19) จึงเป็นการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ด้วยวิถีใหม่ (New Normal) การดำเนินชีวิตประจำวันมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายประการสำหรับการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นั้น มีทั้งในรูปแบบออนไลน์และแบบเข้าชั้นเรียนปกติ ในรูปแบบออนไลน์จะใช้ผ่านระบบ WebEx และ TSU MOOC เป็นหลัก ซึ่งทั้งนี้จะมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี ในช่วงแรกของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อาจมีปัญหาติดขัดด้านต่างๆ ขอให้ผู้เรียนและคณาจารย์เข้าใจถึงความจำเป็นของสถานการณ์และช่วยกันปรับประคองเพื่อผ่านช่วงเวลาดังกล่าวไปด้วยกัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมอำนวยความสะดวกเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนนี้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนการเรียนที่วางไว้

เพื่อเป็นการต้อนรับการเปิดภาคเรียนใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมทางกายภาพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้ทำการปรับปรุงใหม่ในหลายจุดให้มีความสวยงาม ส่งเสริมการเรียนรู้ มีความทันสมัยและสะท้อนอัตลักษณ์ตัวตนความเป็นขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยการผสมผสานความเรียบง่าย ความทันสมัย ตัวตนของศาสตร์ความเป็นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าด้วยกัน ผ่านสัญลักษณ์ร่วมกันของชาวเราไม่ว่าจะเป็นต้นอินทนิลซึ่งเป็นต้นไม้ประจำคณะฯ สีม่วงซึ่งเป็นสีประจำคณะฯ จะมีปรากฏให้เห็นตามจุดต่างๆ เพื่อให้บัณฑิต คณาจารย์ บุคลากรได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านแห่งการเรียนรู้ที่มีความสวยงามน่าอยู่ และอบอุ่นอย่างมีความสุข สร้างความตระหนักรู้ในชาวเราคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทำให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กลายเป็นครอบครัวเดียวกัน **ครอบครัว HUSO FAMILY**



Huso Family : Unity of Power  
We walk together



Tel. +66 (0) 74317605  
Fax : +66 (0) 74317606

<http://www.huso.tsu.ac.th>  
e-mail : [hustos@gmail.com](mailto:hustos@gmail.com)  
<http://www.facebook.com/huso.tsu>